

# Tiếp tục tăng cường mối quan hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam - Hàn Quốc

18:12 26/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 26/7, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc. Đoàn do ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc dẫn đầu.**



*Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc.*

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc đã đến tham dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây không chỉ là tình cảm mà còn thể hiện sự coi trọng của đoàn đại biểu Hàn Quốc đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quan hệ hợp tác hiệu quả, lâu dài giữa hoạt động báo chí

truyền thông hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi chia sẻ: Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát lớn, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.



*Tiếp tục tăng cường hợp tác và tình cảm hữu nghị giữa Hội Nhà báo Việt Nam - Hàn Quốc.*

Không chỉ là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và dân tộc Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà báo lớn của nền báo chí Việt Nam, là người thầy gần gũi và sâu sắc của người làm báo. Trước khi là một chính khách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hơn 20 năm làm báo, là tổng biên tập của một cơ quan báo chí lớn của đất nước. Sau này khi đã ở cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục viết báo, các sự kiện lớn của báo chí nước nhà, của Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều quan tâm và có chỉ đạo sát sao tới công tác báo chí...

Khi tận mắt chứng kiến từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ viếng và nhân dân trên các tuyến phố Hà Nội dõi theo đoàn xe tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội

Nhà báo Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động đặc biệt. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, trong việc xây dựng quan hệ ngoại giao giữa các nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế. Những thành tựu và cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự phát triển của đất nước Việt Nam và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ luôn được người dân hai nước khắc ghi.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc mong muốn Hội Nhà báo của hai đất nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và tình cảm hữu nghị, trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí hai nước. Tinh thần hợp tác này sẽ thêm gắn bó bền chặt với những hoạt động cụ thể trong tương lai của hai bên.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tiep-tuc-tang-cuong-moi-quan-hop-tac-giua-hoi-nha-bao-viet-nam-han-quoc>